

Tài liệu ôn thi cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ khai HQ 2016

Môn thi BÀI TẬP TÌNH HUỐNG THỦ TỤC HẢI QUAN

1/ Công ty A ở VN thực hiện nhập khẩu sx chế biến bột thuộc đối tượng phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định tại TT28/2013/BCT. Ngày 14/9/2015 hàng hoá về đến cảng Hải Phòng, ngày 14/8/2015 công ty đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với một cơ sở kiểm nghiệm đã được bộ công thương chỉ định, đồng thời đăng ký chính thức tờ khai hải quan.

Căn cứ vào đề nghị của công ty, ngày 24/8/2015 cơ quan hải quan cho phép công ty đưa hàng hoá về bảo quản. Ngày 18/8/2015 công ty được cấp thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu ký ngày 17/8/2015. Ngày 12/9 công ty nộp thông báo thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu đối với mặt hàng trên cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan.

a/ Công ty có bắt buộc phải khai báo tiêu chí mã văn bản pháp quy khác khi đăng ký tờ khai chính thức không? Vì sao?

Có, vì theo quy định tại điểm 1.37 phụ lục 2 TT38 về chỉ tiêu thông tin khai hải quan, phải nhập mã văn bản pháp luật quy định về quản lý mặt hàng nhập khẩu khai trên tờ khai hải quan như giấy phép NK, kết quả kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng....

b/ Cty có bị vi phạm về thời hạn nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành hay không? Vì sao?

Không, vì theo quy định tại khoản 6, điều 2 TT38 trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia người khai hải quan có trách nhiệm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản trừ trường hợp việc kiểm tra kéo dài theo xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành

2/ Công ty X có trụ sở tại Hà Nội do chi cục hải quan Gia Thụy quản lý tiến hành nhập khẩu 1 lô hàng gồm 5 container từ Anh về VN bằng đường biển. Ngày 1/9/2014 cty X đã nhận được đầy đủ chứng từ từ người bán để thực hiện thủ tục hải quan, công ty dự kiến đăng ký tờ khai hải quan tại chi cục hải quan Bắc Hà Nội (chi cục hải quan ngoài cửa khẩu), hàng hoá NK về nhằm mục đích kinh doanh và không thuộc diện được phép chuyển cửa khẩu, sau khi làm xong thủ tục hải quan sẽ chuyển chở hàng hoá bằng xe tải về trụ sở công ty để sử dụng.

Ngày 2/9/2014 công ty thực hiện đăng ký trước thông tin hàng hoá nhập khẩu trên hệ thống Vnaccs và đã nhận được số tờ khai. Ngày 10/9/2014, lô hàng NK từ Anh về VN dỡ tại cảng Đình Vũ thuộc phạm vi của công ty CP đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ khai thác. Ngày 12/9/2014 công ty thực hiện khai báo chính thức và nhận thông báo phân luồng 3

a/ Cách tiêu chí khai báo hợp lệ trên tờ khai nhập khẩu như thế nào?

Mã cơ quan hải quan: Chi cục hải quan cảng Đình Vũ (vì là hàng không được phép chuyển cửa khẩu)

b/ Mã hiệu của phương thức vận chuyển
2 (đường biển cont)

c/ Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến
Mã thuộc công ty CP đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

d/ Chính sách quản lý NK và chính sách thuế áp dụng đối với lô hàng được áp dụng từ ngày nào?
từ ngày đăng ký tờ khai chính thức (12/9/2014)

e/ Kết quả phân luồng 3 là luồng gì? Công ty phải làm gì khi nhận kết quả phân luồng
luồng đỏ, công ty phải nộp các chứng từ kèm tờ khai hải quan đến cơ quan hải quan để kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan và đem hàng hoá đến địa điểm cơ quan hải quan yêu cầu để cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hàng hoá thực tế.

Nguồn: Do Group TTHQ-XNK sưu tầm.

<https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanxuathapkhau/>